

Năm Tân Mão Nói Chuyện Mèo

Tác Giả: Bích Xuân

Thứ Tư: 02 Tháng 2 Năm 2011 20:20

Mèo là loài động vật được yêu thích của Pháp, mèo, cũng là người bạn thân nhất của con người. Ngày nay, có hơn 9 triệu mèo nuôi trong gia đình Pháp.



Hiện bây giờ, Tết ở Việt Nam thì nhộn nhịp vui vẻ và những trang thanh xuân đã bắt đầu dần dần, người Việt khắp nơi trên thế giới cũng háo hức rón ràng chào đón Tết. Riêng người Việt ở Pháp không thể thiếu lễ hội mà sống rải rác khắp nơi trên nước Pháp, không đồng người Việt như California, hay Texas tiểu bang thuộc đông người Việt ở Mỹ. Mùa Tết, Bolsa, đường phố hoa trong những ngày sắp cuối năm nên không khí Tết thật nhộn nhịp. Người Việt ở Pháp đón Tết cũng vui, những có phần nhàn hạ. Người Việt ở Pháp không có chợ hoa riêng trong ngày Tết, những cũng có chợ hoa phong tục, chợ bán và những hoa không khí trong ngày Tết. Đa số họ đi chợ Tết siêu thị lớn trong khu vực chính này. Tiềm Việt như người Paris, nên bà con mình vào siêu thị của Tàu ngay Paris có đến hàng trăm chợ cho ngày Tết, không thiếu món chi ... Người Việt ở Pháp, thường thì họ mua bánh chưng, bánh tét, chợ người bán bánh ở nhà. Có người cúng kiếng trong ba ngày Tết, những cũng ít ai nấu mâm cỗ mỗm để cúng Tết như quê nhà, phần chợ có hai vợ chồng, con cái đã lớn ra riêng nên bày cúng cho người cũng chợ có bao nhiêu người, nên họ chợ cúng ông bà tổ tiên, thường thì họ cúng bánh chưng, bánh tét, trái cây, bánh mỗc ...



Người Việt thường tập họp trên con đường chính quốc 13 Paris, chợ Tết, kể xe vui hai ngày cuối tuần, Thủ Đức, và Chợ Nhỏ. Đón mừng Xuân do các hội đoàn người Việt tổ chức những

Năm Tân Mão Nói Chuyện Mèo

Tác Giả: Bích Xuân

Thứ Tư: 02 Tháng 2 Năm 2011 20:20

bu i H i Ch m ng Xuân. Gi y đ , trên đó có vi t nh ng câu th , tri n lăm, tranh nh, và các s ki n văn hoá, quà t ng văn h c, các th pháp và các món ăn T t nh bánh ch ng, bánh tét, m t g ng, hoa mai, đào ...

Văn ngh có bàn th t tiên, nh ng màn vũ múa nón, múa quạt ... Pháp, nhà th và chùa cũng t ch c T t văn ngh vui Xuân. Gi i tr , đi chùa ho c đi nhà th cũng nhi u, các em trình di n nh ng đi u vũ đi u c truy n v i áo dài, áo bà ba, áo t thân ... Văn ngh truy n th ng m ng Xuân c a T ng H i Sinh Viên Paris có t m y ch c năm nay, h i Làng Bách H p c a H ng Đ o, H i Liên Đ i cũng t ch c văn ngh m ng Xuân ...

Có ng i không g p nhau th ng, nh ng trong ngày T t v n g i phn h i thăm và chúc T t l n nhau, có chút gì đó m cúng trong nh ng ngày Xuân tha h ng ...



Ngoài ra, l h i mùa Xuân 2011, truy n th ng di n hành hàng năm lúc 2 gi đ n 5 gi chi u trong khu v c Chinatowns Paris 13 ph bi n nh t, thu hút hàng ngàn ng i xem. Cu c di n hành T t c truy n c a ng i Đông D ng này có t năm 1986 đ n nay, đã tr thành đi m h n c a l h i c a năm m i, m i năm h n m t nghìn ng i tham gia, kho ng 200000 khán gi t kh p n i trên n c Pháp th m chí có c ng i n c ngoài đ n d . Di n hành th y có xe hoa c a ng i Thái, và Lào, nh ng không th y có h i đoàn ng i Vi t.

T t Tây, chính ph Pháp c m đ t pháo, nh ng T t ta thì không c m, cho đ t pháo « vô t » dây pháo hàng hàng l p l p treo đ y tr c c a ti m, khói m m t, n ng, ng t, xác pháo h ng đ y đ ng ... Nh ng khi b c ra kh i con đ ng nh n nh p vui Xuân này là không còn mùi v không khí c a T t n a, t t c đ u yên l ng, ng i th a, xe ít, không nh i Cali, m i góc ph đ u nhu n nh p đón Xuân v i ti ng hát c a ca sĩ trong ti m cà phê m l n vang v ng ... « Xuân

Năm Tân Mão Nói Chuyện Mèo

Tác Giả: Bích Xuân

Thứ Tư,, 02 Tháng 2 Năm 2011 20:20

đã đến rồi, gieo rác ngàn hoa xuống đất, Vui trong bình minh muôn chim hót vang muôn nơi ... »

Ngày 1 Tết đón Tết trong bầu không khí đón Xuân năm nay 2011, bầu trời là năm Mèo còn gọi là năm Tân Mão. Nhân dịp năm mèo, xin mượn phép nói một chút về mèo. Trong nhân gian người ta nói về một người con gái nào đó, khi gặp nhau mượn áo cho cô bạn thì hỏi « Con mèo của anh đó này khỏe không ; » Con mèo có cái gì đó cũng rất là huyền bí, nên có tên gọi là linh miêu. Màu một xanh của người người ta ví von đôi mắt cô ấy trong sáng đẹp như một ... mèo. Mèo có một điếm để nâng niu âu yếm hơn những con vật khác. Một và bạn lông mèo đẹp, đã có phim Người Mèo của Madonna do tài tử da ngăm đen Halle Berry đóng vai chính. Người Việt mình gọi mèo đen là mèo muôn, là linh miêu. Halle Berry trong phim là mèo đen, đuôi dài, huyền bí. Người mèo, nhà này, sang nhà khác do đại như hàng như ... mèo.



Và một đây, tôi bên người Anh, con mèo tên Salem của Chloé Hill, đã trở về nhà sau 11 năm bỏ đi, khi Chloé Hill quên đóng cánh cửa nhà, lúc đó, Chloé Hill 6 tuổi, bây giờ 17 tuổi. Con mèo trở về làm cửa gia đình Chloé Hill kinh ngạc.

Nói đến Mèo, người Việt nghĩ ngay đến con chuột, đa số người Việt mình ở VN, hay nuôi mèo là để bắt chuột, mà họ không hiểu tại sao, mèo sinh ra là để bắt chuột ; Không như người Tây Phương người nuôi mèo để vui vẻ, nói chuyện với nó ... Mèo là con vật nuôi có tình cảm âu yếm yêu thương. Mèo thích người nhiều giờ trong ngày, tuổi thọ mèo nhiều nhất là 15 tuổi. Có nhiều người nuôi mèo, một mèo và lông mèo có nhiều màu sắc khác nhau. Đôi mắt mèo trong đêm như hai vì sao sáng. Những rằng mèo giao nhau, gồm 32 chi tiết sắc nhọn, bạn rằng nhanh để sắc đẹp để giữ con mèo, 12 răng cửa để gặm, và 14 răng hàm để nghiền thành những miếng nhỏ, để dễ công nhận bạn các quan chức họ. Lông mèo dài và mượt. Mèo đi về sinh xong, tôi nó chôn phân trong một hộp rác riêng của nó. Người Việt có thói quen nuôi con mèo 12 năm tuổi, đã bỏ đi vì bạn ung thư ở tuổi ba. Tôi nhận được 120 euros.

Năm Tân Mão Nói Chuyện Mèo

Tác Giả: Bích Xuân

Thứ Tư,, 02 Tháng 2 Năm 2011 20:20

Mèo là loài động vật có vú, rết hầu động đờ sẵn mồi, đặc biệt là loài gặm nhấm như chuột đồng và động vật gặm nhấm khác. Ngày xưa, mèo, đặc biệt theo trên các tàu thuyền để bắt chuột trên nắp nơm trong các lộ hàng hoá. Các móng vuốt mèo cong và rết bén dễ dàng thâm nhập vào con mồi, hoặc để bám leo lên cây. Mèo còn đặc biệt di chuyển và văn hoá và nghệ thuật đặc biệt biến thành nhà nhĩu để đi di chuyển trong hẻm hơ, văn học hoặc âm nhạc. Đặc tính của mèo rết nhanh nhẹn trong bóng tối, mặc dù thu nhập hàng nghìn năm, mèo đã giữ lại nhĩu tính năng của tổ tiên giống mèo ... Mèo còn có giác quan đánh hơi để cảm nhận được gió, nó sẽ bắt dao động khi bắt muỗi, hoặc lúc hung dữ nó động thái động để hiểu ý định của mình, còn bắt lông của mèo như là một chất dính để động thái động, giữ hơi ấm để lâu.

Mèo có ngoi quai khác với con mèo ở Việt Nam, mèo ở Việt Nam đâu đặc biệt bắt mồi vuốt ve, nghe tiếng kêu lâu lâu nó bắt mồi và nhĩu nghệ thuật, khi đi ngang qua thềm mèo lim dim, thay vì vuốt ve thì dũa chân đá mồi cái. Mèo cũng biệt pháp để hiểu biết cách kêu miao miao rết động lên để đuôi bắt đầu đi ... Có khi nó giống móng vuốt hoặc nghe răng tiếng gì. Mèo ở VN bắt chuột, nghệ thuật của nó mèo thì mèo cũng bắt động, đôi khi mèo thềm chuột to hơn nó, nó sẽ phải quay bắt đi nhĩu khác ... Mèo cũng ở trong nhà, đặc biệt bắt mồi âm nhạc có thể ăn, nhĩu cưỡi riêng, mèo đặc biệt chung giống, mèo này không ăn chuột, chỉ có loài mèo hoang mồi thích nghi với loài động vật hoang.

Mèo là loài động vật đặc biệt yêu thích của Pháp, mèo, cũng là nhĩu nhĩu thân nhĩu của con người. Ngày nay, có hơn 9 triệu mèo nhĩu trong gia đình Pháp. Mèo còn đặc biệt coi là thiêng liêng để nhĩu nhĩu Ai Cập, mèo đặc biệt tìm thấy khắp chung trên các đền động đá với các vật nhĩu Ai Cập, và các nhà khảo cổ cũng tìm thấy nhĩu xác nhĩu mèo, cho thấy nhĩu nhĩu Ai Cập tôn thờ mèo nhĩu nhĩu nào ! Trong Ai Cập cổ đại, mèo có liên quan đến nhĩu nhĩu Bastet.



Vào năm 3000, trước Công Nguyên, ở Ai Cập cổ đại, vì nghiên cứu khảo cổ đã tìm thấy bằng chứng, mèo ở nhĩu châu Phi là tổ tiên của mèo. Theo các nhà khoa học và sử học, nghệ thuật con mèo hoang dã Phi Châu đã đến nhĩu nhĩu Ai Cập để theo bờ sông Nile, mèo đặc biệt thu hút nhĩu nhĩu con chuột nhĩu bên trong.

Năm Tân Mão Nói Chuyện Mèo

Tác Giả: Bích Xuân

Thứ Tư: 02 Tháng 2 Năm 2011 20:20

Sau đó, người Ai Cập dành mèo để nuôi nó trong nhà. Tôi sao cũng dân Ai Cập cũng đi đã xem mèo một vài thôn linh thiêng và khi chết mèo được ướp xác và đặt trong quan tài bằng gỗ vì mèo và sự sống có liên quan với Sekl, vị thần Ai Cập. Mèo được ướp xác thường là trong một ngôi mộ khổng lồ với hàng chục ngàn con mèo khác.

Trước Công nguyên, người Ai Cập bắt đầu bán mèo cho người La Mã, người Âu Châu, dân số mèo bắt đầu lan rộng trên toàn thế giới. Mèo cũng trở thành một động vật rất phổ biến ở nước Tàu. Ban đầu, mèo được làm quà tặng trong giới quý tộc, và cuối cùng là các giáo sĩ và nhà sư người dân thường. Nhiều con mèo đã được lai với mèo hoang của địa phương, tạo ra một số giống mèo chúng ta biết ngày hôm nay, và đã có một loạt ban hành để bảo vệ chúng.

Năm 1484, Giáo Hoàng Innocent VII, quy định tất cả các tôn giáo ở Âu Châu phải bắt đầu cháy, vì cho đó là phù thủy, trong đó chủ yếu là mèo. Một con mèo trong công ty của một phiên bản tôn giáo đã từng coi là động hành của một phù thủy ác độc. Tòa án địa giáo và Giáo Hội đã ra lệnh truy tìm những người sở hữu mèo, và coi như là phù thủy. Hàng trăm con mèo và chủ sở hữu của họ bị thiêu cho đến chết.

Đến thế kỷ XVII, mèo trở thành một đoàn thể săn chuột, và một loài nà, mèo được tiếp tục được nuôi trong nhà. Năm 1871, một triển lãm lớn được tổ chức ở Crystal Palace giới thiệu mèo Anh và mèo Ba Tư. Động vật, New England, được trình bày triển lãm đầu tiên mèo ở Hoa Kỳ. Ngày nay, cuộc sống của mèo tốt hơn bao giờ hết, mèo có một tầm nhìn lại tốt đẹp ở sáng phía trước. Bị ưa chuộng ở phương Tây, mèo được kết hợp với may mắn và cái xui, được biết đến với đi một nó nhậy cảm và sáng, mèo xoáy mắt những nét tính, nên thơ và duyên dáng, nên đi với những người yêu mèo họ thu hút hình ảnh như yêu thích dành bên một góc đi của họ.

Đến thế kỷ 18, vua Louis XV đã có một đam mê yêu thích mèo, sự nhiệt tình này lan rộng khắp vùng quê, mèo đến đến trở lại thành người bạn động hành nuôi trong nhà không còn chỉ ở các khu vực nông thôn. Và thế kỷ 19 là kỷ nguyên của của con mèo, trong suốt thế kỷ này, mèo đã khám phá cách của nó được vào nhà và được người ta âu yếm, nâng niu ngồi trên ghế êm ấm ấm với chủ.

Ở các nước ở Âu Châu, ngay bây giờ, con mèo đen luôn luôn được đánh giá bởi một số mê tín

Năm Tân Mão Nói Chuyện Mèo

Tác Giả: Bích Xuân

Thứ Tư, 02 Tháng 2 Năm 2011 20:20

thời Trung C. Mê tín dị đoan này và tầm nhìn mù t con mèo đen vẫn còn là một di sản xấu, thói quen thờ ỉ và truyền thuyết xung quanh màu đen thì thời xa xưa. Thời không may cho mèo là một trong những nạn nhân chính của những sự mê tín dị đoan thì ngày gây chết người.

Năm Tân Mão, kính chúc đồng chí Trú sở sức khỏe dồi dào, gia đình an lành, may mắn hạnh phúc dồi dào ...

Paris Tết Tân Mão 2011